

Số: /KH-UBND

Kháng Chiến, ngày tháng 3 năm 2023

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/HU, ngày 09/6/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn xã Kháng Chiến.

Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/HU, ngày 09/6/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn huyện Trảng Định;

Thực hiện kế hoạch số 186/KH-UBND, ngày 13/9/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Trảng Định về việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/HU, ngày 09/6/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn huyện Trảng Định;

Ủy ban nhân xã Kháng Chiến xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/HU, ngày 09/6/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn xã, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Cụ thể hóa nội dung Chỉ thị số 03-CT/HU, ngày 09/6/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn xã. Nâng cao nhận thức, sự ủng hộ tích cực của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang.

Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, gắn với việc xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, đặc sắc của các dân tộc trong xã.

2. Yêu cầu

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy và chính quyền, huy động sức mạnh tổng hợp của các ngành, đoàn thể trong việc triển khai thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang.

Tuyên truyền sâu rộng đến các cơ quan, đơn vị và các tầng lớp Nhân dân nhằm nâng cao ý thức tự giác, chấp hành pháp luật trong việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; chấp hành nghiêm nội dung Chỉ thị số

03-CT/HU, ngày 09/6/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn xã.

Triển khai kịp thời, có hiệu quả đến các thôn bản nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Nội dung, giải pháp thực hiện

1.1. Nội dung

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/HU, ngày 09/6/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn xã Kháng Chiến.

Đối với việc cưới: Tổ chức theo quy định của pháp luật về hôn nhân, gia đình và các quy định khác có liên quan. Tiệc cưới được tổ chức trang trọng, tiết kiệm, phù hợp với phong tục, tập quán, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc và phù hợp với hoàn cảnh của hai gia đình. Số lượng khách dự tiệc cưới không quá 400 khách mời. Các thủ tục: Chạm ngõ, lễ hỏi, xin dâu được tổ chức đơn giản, gọn nhẹ, không nặng về lễ vật, thách cưới. Trang phục cô dâu, chú rể phải lịch sự, phù hợp với văn hoá dân tộc. Không tổ chức mời khách ăn “bữa phụ” trước tiệc cưới. Không bày thuốc lá trong mâm cỗ. Hạn chế tối đa dụng rạp cưới xuống lòng đường. Không mở nhạc trước 06 giờ sáng và sau 22 giờ đêm. Âm nhạc trong đám cưới lành mạnh; âm thanh vừa phải. Khuyến khích tổ chức đám cưới theo nếp sống mới, hai bên tổ chức chung hoặc tổ chức gọn trong ngày; thay thiệp mời cưới bằng thiệp báo hỷ. Tổ chức lễ trao Giấy Kết hôn trong tiệc cưới; thay việc lập sổ mừng cưới bằng hòm mừng cưới. Khuyến khích tổ chức tiệc cưới tại Nhà hàng, Khách sạn ở những nơi có điều kiện.

Đối với việc tang: Lễ tang cần được tổ chức gọn nhẹ, tiết kiệm, phù hợp với phong tục, tập quán từng địa bàn, dân tộc và hoàn cảnh gia đình người qua đời. Không để người chết quá 48 giờ kể từ khi phát tang. Không rải tiền Việt Nam và các loại tiền của nước ngoài trên đường đưa tang. Hạn chế rắc vàng mã trên đường đưa tang. Việc quản ướp thi hài thực hiện theo Thông tư số 21/2021/TT-BYT, ngày 26/11/2021 của Bộ Y tế Quy định về vệ sinh trong mai táng, hỏa táng. Không tổ chức cơm cho khách sau đưa tang. Việc tổ chức ăn uống trong lễ tang chỉ thực hiện trong gia đình, nội tộc, hội hiếu đến giúp đỡ gia đình, đảm bảo công tác phòng, chống dịch và vệ sinh, an toàn thực phẩm. Các đoàn đến viếng không đọc lời viếng; thực hiện vòng hoa, mâm lễ quay vòng do Ban Tổ chức tang lễ chuẩn bị. Thay việc lập sổ viếng bằng hòm tâm đức. Sử dụng âm thanh vừa phải, đủ nghe; không cử nhạc tang trước 05 giờ sáng và sau 22 giờ đêm; không gõ công chiêng sau 23 giờ, chỉ thực hiện đọc xướng. Không lợi dụng việc tang để hành nghề mê tín dị đoan dưới mọi hình thức. Xoá bỏ các hủ tục lạc hậu có tính chất mê tín như: Yểm bùa, trừ tà, khóc mướn và những

nghi thức rườm rà khác. Các nghi thức cúng 3 ngày, 7 ngày, 49 ngày, 100 ngày, các ngày giỗ, cải táng chỉ thực hiện trong ngày và trong nội bộ gia đình, dòng họ. Thiết giảm gọn, hoặc thực hiện gộp nghi thức cúng tế. Khuyến khích thuê dịch vụ trọn gói tổ chức tang lễ.

1.2. Giải pháp thực hiện

- Triển khai thực hiện, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt đoàn thể, các cuộc họp thôn bản và trên hệ thống Đài Truyền thanh xã, thực hiện nghiêm các quy định Chỉ thị số 03-CT/HU, ngày 09/6/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn xã, phát huy cái hay, cái đẹp của bản sắc văn hóa dân tộc; phù hợp với thuần phong mỹ tục; quy mô hình thức đơn giản, gọn nhẹ, tiết kiệm, an toàn, đúng quy định của pháp luật; nhân rộng các mô hình, điển hình trong tổ chức lễ cưới, lễ tang văn minh, tiến bộ, tiết kiệm.

- Tăng cường, đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” để cấp uỷ, chính quyền, tổ chức đoàn thể nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của phong trào này. Đưa tiêu chí thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang vào hương ước, quy ước thôn, khu phố và việc bình xét công nhận các danh hiệu văn hoá: Gia đình văn hoá, làng bản - thôn văn hoá hàng năm.

- Đưa việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn xã theo hướng văn minh, tiến bộ, tiết kiệm, an toàn, đúng quy định của Pháp luật. Phát huy cái hay, cái đẹp của bản sắc văn hóa dân tộc, phù hợp với thuần phong, mỹ tục; ngăn chặn và đẩy lùi các tệ nạn, hủ tục trong việc cưới, việc tang. Gắn với quy ước thôn, khu phố, làm thay đổi nhận thức trong Nhân dân củng cố lòng tin của người dân với cấp uỷ đảng, chính quyền tạo sự chuyển biến tích cực về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn xã.

- Phối hợp đồng bộ, hiệu quả giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, ngành, đoàn thể xã trong triển khai thực hiện Chỉ thị.

- Tăng cường công tác kiểm tra và xử lý vi phạm trong thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang.

2. Phân công phụ trách và thực hiện

Công chức tham mưu: Văn hóa xã hội. Các bộ phận phối hợp, thực hiện: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã; các ban, ngành, đoàn thể xã; đơn vị lực, các thôn.

3. Nguồn lực: Các ban, ngành, đoàn thể xã Kháng Chiến. Các thôn, cán bộ, công chức, viên chức Nhân dân trên bàn xã.

4. Thời gian thực hiện: Trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

5. Kết quả đầu ra: Đưa việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn xã theo hướng văn minh, tiến bộ, tiết kiệm, an toàn,

đúng quy định của Pháp luật. Các đám cưới, đám tang được tổ chức một cách văn hóa, văn minh, lịch sự, nhanh gọn, tiết kiệm trên địa bàn xã. Gắn với quy ước thôn, khu phố, làm thay đổi nhận thức trong Nhân dân củng cố lòng tin của người dân với cấp ủy đảng, chính quyền, tạo sự chuyển biến tích cực về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn xã.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công chức văn hóa

Chủ trì tổng hợp, theo dõi việc triển khai thực hiện Chỉ thị; tham mưu lãnh đạo hướng dẫn triển khai, tuyên truyền nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang. Phối hợp với các ban, ngành tham mưu thực hiện tốt các nội dung của kế hoạch đã đề ra.

Xây dựng các chuyên mục tuyên truyền, giáo dục nhận thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân; tổ chức tuyên truyền bằng các hình thức: Tuyên truyền lưu động, tuyên truyền cổ động trực quan, biên tập chương trình, viết tin bài, tăng cường thời lượng tuyên truyền trên đài truyền thanh.

2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể xã

Phối hợp tổ chức thực hiện các nội dung kế hoạch; tăng cường tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực thực hiện các quy định của Đảng và Nhà nước về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; phát huy vai trò người đứng đầu, Trưởng thôn, Bí thư Chi bộ thôn, người có uy tín trong cộng đồng dân cư; lồng ghép nội dung thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang vào cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào thi đua khác.

Trên đây là Kế hoạch của Ủy ban nhân dân xã về triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/HU, ngày 09/6/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn xã. Đề nghị các ban, ngành, đoàn thể xã, các thôn nghiêm túc triển thực hiện./.

**T, ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Phòng VH TT huyện ;
- Thường trực Đảng ủy ;
- Thường trực HĐND xã ;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã;
- Ủy ban MTTQVN xã;
- Các thôn;
- Lưu: Văn phòng.

b/c

Nguyễn Trung Hiếu

